

## กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ	เนื้อหาสาระของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ	ส่วนราชการที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย
<b>ด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน</b>		
พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	หมวดที่ ๔ การบัญชีการรายงานและการตรวจสอบ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด	กระทรวงการคลัง
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑	มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ	กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑	มาตรฐานการควบคุมภายใน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ	กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒	มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ	กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
<b>ด้านการเงิน</b>		
พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	หมวด ๓ วินัยการเงินการคลัง	กระทรวงการคลัง
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	การบริหารงบประมาณแผ่นดิน	สำนักงบประมาณ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน กายจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒	การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน	กระทรวงการคลัง
ระเบียบเงินทดรองราชการ พ.ศ.๒๕๖๒	หลักเกณฑ์การใช้เงินทดรองราชการ	กระทรวงการคลัง
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๒	หลักเกณฑ์การรับ-จ่ายและรายงานการใช้เงินบำรุง	กระทรวงสาธารณสุข
<b>ด้านงบประมาณ</b>		
พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	การจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณและการประเมินผลและการรายงาน	กระทรวงการคลัง
ระเบียบบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดสรร การใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารงบประมาณ การ	สำนักงบประมาณ

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ	เนื้อหาสาระของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ	ส่วนราชการที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย
	ประเมินผลและการรายงาน	
<b>ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ</b>		
<p>-พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>-กฎกระทรวง</p>	กำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	กระทรวงการคลัง
<b>ด้านการบริหารงานบุคคล</b>		
พระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙	กฎระเบียบของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐมีการละเมิดต่อการปฏิบัติหน้าที่	สำนักนายกรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	การบริหารงานบุคคลและการจัดระบบราชการพลเรือน และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการจัดระบบข้าราชการพลเรือน	สำนักงาน ก.พ.
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗	กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของพนักงานราชการ	สำนักงาน ก.พ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ <input type="checkbox"/>	คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและเพื่อให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
<b>ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>		
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐	การป้องกันการกระทำด้วยประการใด ๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานตามคำสั่งที่กำหนดไว้หรือวิธีการใด ๆ เข้าล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือทำลายข้อมูลของบุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร และการกระทำนั้นก่อให้เกิดความเสียหาย กระทบต่อเนื่อง เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒	การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มีประสิทธิภาพและเพื่อให้มีมาตรการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์อันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ <input type="checkbox"/>	การบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
<b>ด้านอื่นๆ</b>		

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ	เนื้อหาสาระของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ	ส่วนราชการที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	การใช้รถราชการและการดูแลรักษารถราชการ	สำนักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเภทของหนังสือ</li> <li>- ชั้นความเร่งด่วน</li> <li>- หนังสือเวียน</li> <li>- การเก็บหนังสือราชการ</li> <li>- การยืมหนังสือราชการ</li> <li>- การทำลายหนังสือราชการ</li> </ul>	สำนักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบกระทรวงการคลัง การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน	กรมบัญชีกลาง
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐	หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ	กระทรวงการคลัง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕	หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ	กระทรวงการคลัง
พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พงศ. ๒๕๖๓	แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	กระทรวงการคลัง